

Gương thân thiện với môi trường 6mm, gương chống trộm Trung Quốc, đồng hồ bạc miễn phí

Đồng bạc miễn phí 6mm được làm từ [Thủy tinh nổi rõ nét chất lượng tốt 6mm](#) Bởi quá trình lắng đọng hóa học đặc biệt. Trong quá trình này, kính được xử lý trước khi ứng dụng bạc và lớp đồng được loại bỏ hoàn toàn. Nó đòi hỏi một lớp sơn bổ sung, và có một nội dung chì thấp hơn so với gương thông thường. Việc loại bỏ lớp đồng cung cấp thêm sự bảo vệ chống lại sự ăn mòn, làm sạch hóa chất, độ ẩm và độ ẩm. Mặt gương miễn phí áp dụng cho hai lớp sơn màu xám, vàng, xanh lá cây hoặc các màu khác, nó có thể được sử dụng ở mọi nơi, gương truyền thống được sử dụng và thường Được chỉ định cho độ ẩm cao hoặc các vùng ven biển.

Chiếc gương bạc miễn phí có đồng và miễn phí đi kèm với bề mặt sáng và sáng, đảm bảo hình ảnh khác biệt và giống hệt nhau. Được đặt tốt, nó cũng giúp tăng độ sâu cho bất kỳ phòng nào. Do đó, nó có thể được sử dụng như gương mỹ phẩm, và thường có thể tìm thấy trong lĩnh vực trang trí, đồ đạc và phòng tắm. Sản phẩm này có thể được cung cấp trong kích thước cổ phiếu hoặc có thể được cắt và beveled cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

6mm rõ ràng thân thiện môi trường nhân bản đặc điểm và lợi thế:

Gương không có đồng hoặc không có chìa khóa 6mm là nhà sản xuất với công nghệ thân thiện với môi trường tiên tiến nhất, chống ăn mòn.

Gương đồng không 6mm có thể được sử dụng để phóng to tầm nhìn không gian hoặc chiều sâu và thêm ánh sáng vào các phòng tối nhỏ.

Gương bạc không chì 6mm chất lượng cao gấp 3 lần khả năng chịu ăn mòn hơn [Gương phẳng 6mm](#), Chống nước đặc biệt trong các ứng dụng ẩm ướt.

Hình ảnh sống động và rõ ràng hơn, mịn màng hơn, phản chiếu và hình ảnh hoàn hảo.

Sơn hai lớp bảo vệ, chống ăn mòn hoàn hảo, sử dụng lâu hơn.

Ít bị ăn mòn / ẩm độ.

Chống ăn mòn mép đen do quá trình oxy hóa hóa học.

Thông số kỹ thuật của gương bạc không màu thân thiện với môi trường 6mm:

Kích thước chuẩn: 1220 x 915mm, 1830 x 1220mm, 1830 x 2440mm, 1524x2440mm, 1650x2200mm, 1830 x 3050mm, 2140 x 3300mm, 2140 x 3660mm.

Dễ dàng cắt theo kích cỡ theo yêu cầu, mép đánh bóng hoặc các quá trình khác theo thiết kế tùy chỉnh.

Màu sắc: rõ ràng, không màu.

Có nhiều lựa chọn cho kính không có đồng, độ dày có sẵn 2mm, 2.7mm, 3mm, 4mm, 5mm, vv, màu gương cung cấp tùy chọn cho màu xám, xanh lá cây, vàng, xanh dương, đồng, siêu rõ ràng, vv

Ứng dụng gương 6mm không có đồng hoặc không chì:

Gương trang trí, gương an toàn, gương mỹ phẩm, gương chiếu hậu cho ô tô, cửa tủ quần áo, trường hợp hiển thị, bàn, phòng tập thể dục.

Gương đồng 6mm miễn phí cũng có thể cắt thành kích thước và thực hiện [Gương nhân bản](#) Để an toàn hơn để sử dụng rộng rãi cho trang trí và tất cả các gương được sử dụng.

Chất lượng tốt 6mm đồng Mirror bạc miễn phí





Ánh sáng Màu Xanh thân thiện với Ánh sáng 6mm:



Dây chuyên sản xuất Mirror miễn phí đồng



Bao bì an toàn của Công ty JIMY GLASS:

